

## BÁO CÁO

*Kết quả kiểm tra, xác minh nội dung đơn phản ánh của Ông Nguyễn Hải Đăng, đ/c số nhà 34, đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 7, thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút.*

**Kính gửi: UBND huyện Cư Jút**

Căn cứ kết luận chỉ đạo của UBND huyện tại buổi tiếp công dân ngày 10/12/2020 UBND huyện. Thanh tra huyện chủ trì phối hợp với UBND thị trấn Ea T'ling, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện và các đơn vị cá nhân có liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh thực địa kết luận vụ việc theo các nội dung phản ánh của công dân.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh và các tài liệu chứng cứ có liên quan.  
Thanh tra huyện báo cáo kết quả xác minh như sau:

### **I. Tóm tắt nội dung đơn:**

Ông Nguyễn Hải Đăng phản ánh ông Ung Văn Lan đã xây dựng nhà tắm và nhà vệ sinh trái phép trên đất thuộc phạm vi công thoát nước và đất công và việc cán bộ chính quyền thị trấn Ea T'ling bao che tiếp tay làm ngơ cho việc làm của ông Ung Văn Lan.

### **II. Kết quả kiểm tra, xác minh:**

1. Đối với nội dung ông Nguyễn Hải Đăng phản ánh ông Ung Văn Lan đã xây dựng nhà tắm và nhà vệ sinh trái phép trên đất thuộc phạm vi công thoát nước và đất công, lấn chiếm 7cm lên công thoát nước:

Qua kiểm tra thực địa cho thấy ông Ung Văn Lan xây dựng nhà tắm và nhà vệ sinh (từ năm 2018), có chiều ngang là 2m, chiều dài là 3m thuộc thửa đất 480, tờ bản đồ số 10 thuộc phần đất gia đình ông sử dụng hợp pháp. Việc xây dựng các công trình nhà tắm và nhà vệ sinh không xâm phạm lên phần diện tích công thoát nước (mương thoát nước ngầm).

Như vậy nội dung phản ánh của ông Nguyễn Hải Đăng là không đúng thực tế.

2. Đối với nội dung theo đơn tố cáo đề ngày 20/11/2020 của ông Đăng: UBND thị trấn Ea T'ling bán công cho ông Lan để ăn nhậu, và ông Phan Văn Hòa- Phó chủ tịch UBND thị trấn nói là đất công đó của ông Ung Văn Lan. Trong buổi tiếp dân qua phân tích nội dung đơn, ông Đăng đã xác định lại nội dung đơn là phản ánh cán bộ chính quyền thị trấn Ea T'ling bao che làm ngơ cho ông Lan xây dựng công trình nhà tắm, nhà vệ sinh trái phép trên công thoát nước:



Đối với nội dung này qua xác minh cho thấy các công trình xây dựng như nhà tắm, nhà vệ sinh của ông Ung Văn Lan được xây dựng đúng với hiện trạng phần diện tích đất của gia đình ông đang sử dụng hợp pháp, không xâm phạm đến phần diện tích đất công thoát nước như đơn ông Đăng phản ánh. Như vậy nội dung phản ánh là không đúng thực tế, thiếu cơ sở.

Qua làm việc UBND thị trấn cho biết phía chính quyền địa phương đã nhiều lần làm việc, kiểm tra thực địa theo các nội dung phản ánh của ông Đăng liên quan đến công thoát nước bị lấn chiếm trái phép (đơn phát sinh từ năm 2018). Kết quả các lần kiểm tra, xác minh cho thấy việc phản ánh của ông Đăng không đúng thực tế. UBND thị trấn đã trả lời đơn nhiều lần cho ông được biết theo đúng quy định. Đối với việc phản ánh chính quyền UBND thị trấn bao che làm ngõ cho dân xây dựng các công trình trái phép trên phạm vi đất công, công thoát nước tại TDP 7 là không đúng thực tế.

Ngoài ra qua làm việc phía chính quyền tổ dân phố 7, và các ý kiến của bà con hàng xóm với ông Đăng cho biết: Ông Đăng là một thầy giáo, tuy nhiên không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nơi cư trú, không thực hiện các khoản đóng góp địa phương, phát ngôn không đúng chuẩn mực, gây mâu thuẫn nhiều hộ dân trong tổ dân phố 7.

### **III. Kết luận, kiến nghị:**

#### **1. Kết luận:**

Căn cứ vào kết quả kiểm tra thực tế đối chiếu với các văn bản pháp lý có liên quan; quá trình làm việc trực tiếp với các đơn vị có liên quan cho thấy các nội dung phản ánh của ông Nguyễn Hải Đăng là không đúng thực tế, thiếu cơ sở.

**2. Kiến nghị:** Đề nghị UBND thị trấn Ea T'ling và các cơ quan chức năng có liên quan có biện pháp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt lối sống mẫu mực, đoàn kết, không gây mâu thuẫn hàng xóm, láng giềng, chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương. Nếu công dân cố tình có những hành vi gây mất an ninh trật tự địa phương đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp can thiệp, áp dụng các biện pháp răn đe theo quy định của pháp luật

Thanh tra huyện báo cáo kết quả kiểm tra xác minh theo nội dung phản ánh đến ông Nguyễn Hải Đăng cho UBND huyện được biết để có hướng xử lý./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Đ/c Dương - TBTCD;
- Trang TTĐT huyện;
- Ban TCD huyện;
- Lưu: TTra

**KT. CHÁNH THANH TRA  
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



**Nguyễn Quang Trung**